

ความหลุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว๑๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง นักเรียนรับประทานเมล็ดสบูดำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ รายงานว่าเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๒๕ คน ไปเก็บเมล็ดสบูดำมารับประทานแล้วเกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียน ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนทั้งหมดส่งโรงพยาบาลตรวจรักษา ขณะนี้นักเรียนทุกคนพ้นขีดอันตรายและปลอดภัยแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวเคยเกิดขึ้นกับนักเรียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติด้านพลังงาน ทำให้รัฐบาลต้องหาวัตถุดิบอย่างอื่นที่สามารถใช้แทนพลังงานทดแทนน้ำมันมาใช้กับเครื่องยนต์ และพบว่าเมล็ดสบูดำมีคุณสมบัติสามารถใช้แทนน้ำมันดีเซลได้ จึงมีการเชิญชวนให้ประชาชนที่มีที่ว่างเปล่าปลูกต้นสบูดำเพื่อนำเมล็ดมาผลิตเป็นน้ำมัน แต่ในเวลาต่อมา มักจะปรากฏเป็นข่าวว่ามีนักเรียนได้รับประทานเมล็ดสบูดำและได้รับพิษจนต้องนำส่งไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ศึกษากวดขันและปฏิบัติอย่างจริงจังตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และในช่วงฤดูนี้เมล็ดสบูดำกำลังแก่ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้นักเรียนนำเมล็ดสบูดำไปรับประทาน จึงขอให้กำชับสถานศึกษาได้กวดขันและปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังนี้

๑. ในกรณีที่โรงเรียนประสงค์จะปลูกต้นสบูดำ จะต้องปลูกในพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่า ห่างไกลจากบริเวณที่นักเรียนจะไปเก็บได้โดยง่าย

๒. ให้โรงเรียนชี้แจงถึงสรรพคุณและโทษของเมล็ดสบูดำแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยติดป้ายเตือนบริเวณที่ปลูก พร้อมทั้งแนวทางการรักษาพยาบาล กรณีที่นักเรียนรับประทานเมล็ดสบูดำ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

๓. หากประสงค์จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เลขที่ ๑๗ ถนนพระราม ๑ แขวงสะพานยศเส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๒๓ ๖๒๒๕ โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๖๔๖๑ www.dede.go.th

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ ระบุทุกข์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑

ที่ ศธ 04001/ ๑๒๑๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เรื่อง นักเรียนรับประทานเมล็ดสบูดำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่ประเทศต้องประสบภาวะวิกฤติด้านพลังงาน เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศมีการปรับราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้รัฐบาลต้องหาวัตถุดิบอย่างอื่นที่สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันมาใช้กับเครื่องยนต์ ซึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้พบว่าเมล็ดสบูดำมีคุณสมบัติสามารถใช้แทนน้ำมันดีเซลได้ จึงมีการเผยแพร่ข่าวสารในลักษณะเชิญชวนให้ประชาชนที่มีที่ว่างเปล่าปลูกต้นสบูดำ เพื่อนำเมล็ดมาผลิตเป็นน้ำมัน แต่ในเวลาต่อมามีปรากฏเป็นข่าวว่ามีนักเรียนได้ไปรับประทานเมล็ดสบูดำและได้รับพิษจนต้องนำส่งไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในการรับประทานเมล็ดสบูดำ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กวดขันเรื่องนี้ให้โรงเรียนได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง คือ

1. ในกรณีที่โรงเรียนประสงค์จะปลูกต้นสบูดำ จะต้องปลูกในพื้นที่ ๆ รักร้างว่างเปล่า ห่างไกลจากบริเวณที่นักเรียนจะไปเก็บได้โดยง่าย
2. ให้โรงเรียนชี้แจงถึงสรรพคุณและโทษของเมล็ดสบูดำแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยติดป้ายเตือนบริเวณที่ปลูก พร้อมทั้งแนวทางรักษาพยาบาล กรณีที่นักเรียนรับประทานเมล็ดสบูดำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

3. หากประสงค์จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โทรศัพท์ 0-2222-4102 - 9 www.dede.go.th
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(คุณหญิงเกษมา วรารณ ณ อยุธยา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๑ ก. ก. ๒๕๕๑

สำนักผู้อำนวยการ

โทร. 0 2628 5168

โทรสาร 0 2281 7213